

## หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

### สำหรับผู้นำฝากประวัติเพื่อสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์บริษัท อลูเม็ท จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าผู้นำฝากประวัติผ่านระบบรับฝากประวัติออนไลน์ของบริษัทออลูเม็ท จำกัด ยินยอมให้บริษัท อลูเม็ท จำกัด ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ข้อมูลในการกรอกใบสมัครงาน/ฝึกงานกับทางบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล,ชื่อเล่น,รูปถ่าย,ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้,เบอร์โทรศัพท์,อีเมล (E-mail),หมายเลขประจำตัวประชาชน,วันเดือนปีที่เกิด,วุฒิการศึกษา,สัญชาติ,เชื้อชาติ,ศาสนา หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร เป็นต้น

ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำประวัติ และทะเบียนข้อมูลของผู้สมัคร โดยจะมีการจัดเก็บเป็นเอกสารและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลแยกตามรายบุคคล

2. บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประมวลผล พิจารณาใบสมัครของท่าน,เพื่อติดต่อท่าน,เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย ไม่ว่าจะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายใดๆ

3. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกจัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับใบสมัครงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะจัดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและอาจจะถูกพิจารณานำกลับมาเพื่อคัดเลือก แต่ไม่เกิน 1 ปี

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิในการแก้ไขส่วนบุคคล ลบหรือทำลาย เข้าถึงข้อมูล โอนข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ได้แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อาจมีบางอย่างที่บริษัทฯ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ท่านได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ทราบท่าน และได้รับความยินยอมก่อนตามรายละเอียดที่ได้แจ้งขอความยินยอมจากท่านตามหนังสือฉบับนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความยินยอม